

Số: 297/BC-VKS

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  
tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVIII  
(số liệu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/5/2023)**

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2023, như sau:

### **I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM**

Sáu tháng đầu năm 2023, VKSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 448 vụ (*tăng 5 vụ*), phê chuẩn khởi tố 823 bị can (*giảm 129 bị can*) so với cùng kỳ năm 2022, gồm: Tội phạm về trật tự xã hội 183 vụ 433 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường 184 vụ 253 bị can; tội phạm về ma túy 77 vụ 116 bị can; tội phạm về tham nhũng chức vụ 4 vụ 19 bị can; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 2 bị can. Một số tội phạm tăng, như: tội Trộm cắp tài sản (*tăng 19 vụ 12 bị can*); tội Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm (*tăng 14 vụ 18 bị can*); tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (*tăng 8 vụ 8 bị can*). Đồng thời đã xử lý một số tội phạm mới trên địa bàn, như: tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nguyên nhân của tình hình tội phạm trước hết là do ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế cùng với lối sống, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất trong một bộ phận người dân. Một số vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cuộc sống nhưng các đối tượng thiếu kiềm chế, đã sử dụng hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, sự phát triển về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin, trong lúc chưa hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý, phòng ngừa đã tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm tuy đã được tăng cường nhưng hiệu quả chưa cao.

### **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

#### **1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự**

VKSND hai cấp tiếp tục chú trọng triển khai các biện pháp để kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Triển khai thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự trong công tác kiểm sát việc tiếp nhận,



kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã<sup>1</sup>, bảo đảm 100% trường hợp tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đều được kiểm sát<sup>2</sup>. Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 và Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 29/11/2021 quy định việc phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, hai cấp kiểm sát tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm chống oan, sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng, theo đó, đã trực tiếp lấy lời khai, gặp hỏi 100% đối tượng bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét phê chuẩn; ban hành 710 bản yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; VKSND tỉnh kiểm tra 100% hồ sơ kiểm sát giải quyết các tin báo tội phạm do Cơ quan điều tra cấp huyện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; kịp thời yêu cầu Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp đã rõ dấu hiệu tội phạm<sup>3</sup>.

Hai cấp Kiểm sát đã thực hiện các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án, bảo đảm việc thu thập chứng cứ và các hoạt động điều tra khách quan, toàn diện; bám sát tiến độ điều tra, chủ động đề ra yêu cầu điều tra sát, đúng; tôn trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội, “trọng chứng hơn trọng cung”. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan điều tra rà soát, xác minh đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc khởi tố, điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong giai đoạn truy tố, hai cấp tập trung nâng cao chất lượng Cáo trạng, bảo đảm quyết định truy tố của VKSND đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sáu tháng đầu năm 2023, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 674 vụ 1.278 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 489 vụ 974 bị can, trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 443 vụ 957 bị can. VKSND hai cấp đã giải quyết 436 vụ 919 bị can trên tổng số 443 vụ 957 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 98,4%, trong đó, quyết định truy tố 435 vụ 918 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 529 vụ 1.183 bị cáo sơ thẩm và 117 vụ 177 bị cáo phúc thẩm<sup>4</sup>.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm

<sup>1</sup> Sáu tháng đầu năm 2023, VKSND hai cấp đã tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại 321 Công an cấp xã và 2 Hạt Kiểm lâm; phối hợp với CQĐT kiểm tra, hướng dẫn hoạt động này đối với 29 Công an cấp xã

<sup>2</sup> Sáu tháng đầu năm 2023, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 689/689=100% nguồn tin về tội phạm của CQĐT. CQĐT đã giải quyết: 588/689 tin báo, đạt tỷ lệ 85,3%. Trong đó, khởi tố 448 tin, đạt tỷ lệ 76,2%.

<sup>3</sup> Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm đã khởi tố 8 vụ 10 bị can theo yêu cầu của VKSND

<sup>4</sup> Tòa án đã giải quyết 418 vụ 896 bị cáo/529 vụ 1.183 bị cáo sơ thẩm; 88 vụ 141 bị cáo/117 vụ 177 bị cáo phúc thẩm



sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động tham gia xét hỏi, thẩm vấn, làm rõ các tình tiết của vụ án; tranh luận, đối đáp đầy đủ các ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các tài liệu, chứng cứ được số hóa để trình chiếu, công bố tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ, khách quan, căn cứ buộc tội vững chắc, thuyết phục.

Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường. Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 69 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 15,4% - vượt 10,4% chỉ tiêu của ngành) và 3 vụ giải quyết theo thủ tục án rút gọn; tổ chức 70 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội; 19 phiên tòa lưu động và 105 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 7 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm; chú trọng phối hợp giải quyết các vụ án lưu hạ năm 2022 chuyển qua, các vụ trọng án, dư luận xã hội quan tâm cũng như các vụ án liên quan đến pháo nổ xảy ra trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão. Phối hợp với Liên ngành tố tụng cấp tỉnh kịp thời trao đổi, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết 19 tin báo tội phạm và vụ án hình sự đối với Liên ngành tố tụng cấp huyện; phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành CQĐT- VKSND - TAND đánh giá kết quả phối hợp trong công tác giải quyết án hình sự trong năm 2022 và quý I/2023.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện một số vi phạm của Cơ quan Tư pháp, như: không thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự cho người đã tố giác: 3; gửi thông báo về việc tiếp nhận tin báo, quyết định trưng cầu giám định, kết luận giám định, định giá tài sản cho VKS chậm thời gian so với quy định: 13. Bản án không phản ánh nghề nghiệp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện hợp pháp của bị cáo, đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 10; áp dụng điều luật để giải quyết vụ án không đầy đủ, không chính xác: 13; mức hình phạt tuyên phạt đối với bị cáo chưa nghiêm: 3; gửi bản án cho VKS chậm thời gian so với quy định: 34...

VKSND đã yêu cầu Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm khởi tố 8 vụ 10 bị can<sup>5</sup>, bổ sung quyết định khởi tố 6 vụ 4 bị can<sup>6</sup>; thay đổi quyết định khởi tố 5 bị can<sup>7</sup>. Ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm ngang cấp<sup>8</sup>, 24 kiến nghị và 271 yêu cầu đối với Cơ quan điều tra và Tòa án hai cấp. Ban hành 22 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm.

## **2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự**

VKSND hai cấp tiếp tục kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKSND; theo dõi, nắm chắc việc ra

<sup>5</sup> Trong đó, VKSND huyện Hương Sơn yêu cầu Hạt kiểm lâm cùng cấp khởi tố 1 vụ; VKSND hai cấp yêu cầu CQĐT khởi tố 7 vụ 10 bị can, gồm: VKSND tỉnh - 3 vụ 4 bị can; huyện Hương Khê: 1 vụ 2 bị can; huyện Vũ Quang và huyện Kỳ Anh mỗi đơn vị: 1 vụ 1 bị can; Nghi Xuân: 1 vụ; Hồng Lĩnh và Thạch Hà mỗi đơn vị: 1 bị can. Cơ quan điều tra, Hạt Kiểm lâm đều đã ra quyết định khởi tố theo yêu cầu của VKS

<sup>6</sup> Lộc Hà: 2 vụ; Phòng 1: 1 vụ 2 bị can; Phòng 2 và Thạch Hà mỗi đơn vị: 1 vụ 1 bị can; Hồng Lĩnh: 1 vụ

<sup>7</sup> Phòng 2: 3 bị can; Thạch Hà: 2 bị can

<sup>8</sup> Lộc Hà (Tòa án đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKS)



quyết định thi hành án và tổ chức thi hành<sup>9</sup>, kiên quyết yêu cầu bắt đi thi hành án đối với các bị án không tự nguyện thi hành<sup>10</sup>; tăng cường kiểm sát trình tự, thủ tục, điều kiện hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thực hiện tốt công tác kiểm sát xét giảm án, rút ngắn thời gian thử thách án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, các đề nghị của VKSND đều được Hội đồng xét giảm chấp nhận<sup>11</sup>.

Trong kỳ, đã trực tiếp kiểm sát 3 cuộc tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (trong đó có 2 cuộc kiểm sát đột xuất); 24 cuộc trực tiếp kiểm sát định kỳ tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an cùng cấp, 1 cuộc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; 9 cuộc tại Cơ quan THAHS và 110 cuộc tại UBND cấp xã. Phối hợp với Vụ 8 VKSND tối cao trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 2 Nhà tạm giữ Công an cấp huyện. Kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2022 tại 2 nhà tạm giữ, 7 Cơ quan THAHS và 34 UBND cấp xã.

Qua công tác kiểm sát, đã phát hiện các cơ quan hữu quan vi phạm một số quy định của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, như: Nhà tạm giữ, trại tạm giam tạm giữ chung buồng các đối tượng trong cùng một vụ án nhưng không có quyết định bằng văn bản của cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án: 7; quá trình tiếp nhận người bị tạm giữ chưa tiến hành kiểm tra, thu giữ, xử lý tài liệu thuộc danh mục cấm theo quy định: 7; hồ sơ tạm giữ, tạm giam lưu giữ không đầy đủ các tài liệu theo quy định: 8. Tòa án gửi quyết định thi hành án, quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo cho VKS chậm thời gian so với quy định: 18; quyết định thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án, quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo ghi sai ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, tội danh của người bị kết án, sai ngày ban hành bản án sơ thẩm: 6. Cơ quan THAHS: chậm áp giải bị án đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án: 8; chậm gửi giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo của bị án cho VKS: 31; không lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách án treo cho bị án đủ điều kiện: 5. UBND cấp xã thực hiện việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án và việc nhận xét, báo cáo quá trình chấp hành án của bị án không đảm bảo quy định: 78. Đã ban hành 2 kháng nghị, 70 kiến nghị và 122 yêu cầu đối với các cơ quan hữu quan khắc phục, sửa chữa.

### **3. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (HNGĐ), kinh doanh, thương mại (KDTM), lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật**

VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% số vụ, việc do Tòa án thụ lý giải quyết, gồm: 12 việc trả lại đơn khởi kiện; 1.111 vụ, việc dân sự, HNGĐ (số mới: 842 vụ, việc - tăng 96 vụ, việc) và 48 vụ án hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại

<sup>9</sup> đã yêu cầu Tòa án ra 2 quyết định thi hành án

<sup>10</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2023, VKSND cấp huyện đã ban hành 8 yêu cầu Cơ quan THAHS áp giải bị án đi thi hành án

<sup>11</sup> Trong kỳ, VKSND hai cấp đã kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 6 phạm nhân, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 861 phạm nhân, rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với 269 bị án; xét buộc chấp hành hình phạt tù đối với 1 bị án chấp hành án treo vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Qua kiểm sát, VKS đã đề nghị hạ mức giảm án đối với 110 phạm nhân, Tòa án chấp nhận, hạ mức giảm án đối với 110 phạm nhân theo đề nghị của VKS.



sơ thẩm (giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2022); 34 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 2 vụ án hành chính phúc thẩm<sup>12</sup>; các tranh chấp xảy ra chủ yếu là tranh chấp về Hôn nhân gia đình, hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp phát hiện bản án, quyết định của Tòa án vi phạm các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật hôn nhân gia đình về thủ tục tố tụng, nội dung giải quyết vụ án, án phí thẩm định và thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: 4; gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho VKS chậm thời gian so với quy định: 91; áp dụng không đầy đủ, thiếu chính xác căn cứ pháp luật để giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình: 53... Đã ban hành 4 kháng nghị phúc thẩm<sup>13</sup>, 10 kiến nghị, 210 yêu cầu đối với Tòa án hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác này. Đồng thời, ban hành 16 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan về phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, giảm thiểu tình trạng ly hôn, áp dụng biện pháp xử lý hành chính...

#### 4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự

VKSND hai cấp tiếp tục kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án chuyển giao các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS và hoạt động tổ chức thi hành án của Cơ quan THADS; trực tiếp xác minh đối với 762 việc chưa có điều kiện thi hành án, kịp thời yêu cầu Cơ quan THADS có biện pháp tổ chức thi hành. Tích cực phối hợp với Cơ quan THADS cùng cấp giải quyết việc thi hành án có điều kiện lưu hạ<sup>14</sup> và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế<sup>15</sup> nhằm nâng cao tỷ lệ số việc, số tiền thi hành xong. Tiến hành 13 cuộc kiểm sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị ban hành năm 2022; 2 cuộc trực tiếp kiểm sát toàn diện và 3 cuộc trực tiếp kiểm sát hoạt động ủy thác thi hành án dân sự, việc xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án tại Cơ quan THADS.

Qua hoạt động kiểm sát, VKSND hai cấp phát hiện một số vi phạm, như: Tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS: 11. Cơ quan THADS chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng: 5; quyết định thi hành án dân sự phản ánh không chính xác nội dung phải thi hành án: 3; phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án không chính xác: 5... đã ban hành 3 kháng nghị, 5 kiến nghị và 74 yêu cầu Tòa án, Cơ quan THADS cung cấp hồ sơ thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án lưu hạ có điều kiện và khắc phục, phòng ngừa một số vi phạm trong công tác thi hành án dân sự. Ban hành 1 kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện tổ chức thi hành 1 quyết định buộc thi hành án hành chính.

<sup>12</sup> Tòa án đã giải quyết: 709/1111 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 28/48 vụ án hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm; 22/34 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 2/2 vụ án KDTM phúc thẩm; 37/38 việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

<sup>13</sup> Gồm: 3 kháng nghị phúc thẩm ngang cấp (TX Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên); 1 kháng nghị phúc thẩm trên cấp (Phòng 9 kháng nghị phúc thẩm đối với 1 bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Lộc Hà - theo báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm của VKSND huyện Lộc Hà) - Tòa án chấp nhận 2/2 vụ đã xét xử

<sup>14</sup> Đã kết thúc thi hành án 278 việc, 33.446.862.317 đồng/620 việc, 197.559.013.000 đồng có điều kiện lưu hạ, đạt 44,8% về việc và 16,9% về tiền

<sup>15</sup> Đã thu hồi 3 việc, 2.749.121.000 đồng/ 14 việc 18.681.078.000 đồng



## 5. Công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, VKSND tối cao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn công tác tiếp công dân với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. Ngoài việc tiếp công dân ở đơn vị, định kỳ hàng tháng, Lãnh đạo VKSND hai cấp tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư cấp ủy cùng cấp. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn được thực hiện kịp thời, chính xác; tập trung nghiên cứu, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, kịp thời đôn đốc, yêu cầu các cơ quan tư pháp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong kỳ, VKSND hai cấp đã tiếp 50 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo - tăng 16 lượt. Tiếp nhận, phân loại, xử lý 167/167 đơn (giảm 18 đơn). Thụ lý, giải quyết 6/6 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND (đạt tỷ lệ 100%); kiểm sát việc giải quyết 17/17 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các Cơ quan tư pháp. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 8 yêu cầu đối với Cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm trong việc giải quyết đơn và gửi kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát.

### III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của đơn vị.

Cùng với việc quán triệt kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch, Hướng dẫn của VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023, VKSND hai cấp đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy địa phương. Xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị đảm bảo tập trung, thống nhất theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ngành, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; chủ động đề ra một số chỉ tiêu cao hơn so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành và bổ sung thêm một số chỉ tiêu mới phù hợp với đặc thù của đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua triển khai thực hiện Kế hoạch công tác, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, nâng cao số lượng, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai cấp Kiểm sát tiếp tục chú trọng tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ công chức ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Kịp thời triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng bộ, chi bộ; lãnh đạo công đoàn VKSND hai cấp tổ chức thành công đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về Cải cách tư pháp



trong ngành Kiểm sát, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 83-KL/TW, số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. Kịp thời quán triệt và chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Quan tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ được gắn với nâng cao đạo đức công vụ và bản lĩnh nghề nghiệp; chú trọng công tác tự học, tự đào tạo tại đơn vị (kịp thời ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ đối với công chức; các đơn vị VKSND hai cấp xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm công tác kèm cặp, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ mới, cán bộ trẻ trong đơn vị; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 138 phiên tòa rút kinh nghiệm<sup>16</sup>; lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 33 vụ án hình sự, dân sự để công chức học tập, rút kinh nghiệm; tiếp tục quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo đối với VKSND cấp huyện, kịp thời ban hành hoặc phối hợp liên ngành ban hành các văn bản trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND cấp huyện để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ<sup>17</sup>. Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung các chức danh tư pháp; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo biên chế, cơ cấu và điều hòa hợp lý chất lượng cán bộ giữa các đơn vị, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác<sup>18</sup>; thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý VKSND hai cấp giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của VKSND hai cấp, đề cao trách nhiệm, giám sát chặt chẽ, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở VKSND huyện Hương Sơn; triển khai các thủ tục bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND huyện Vũ Quang và Lộc Hà.

VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra, thanh tra đột xuất và thanh tra theo chuyên đề nghiệp vụ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành, đánh giá chính xác kết quả công tác của các đơn vị từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Trong kỳ, VKSND tỉnh đã tiến hành 118 cuộc thanh tra, kiểm tra về nghiệp vụ, việc thực hiện quy chế dân chủ, việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ, trực ngoài giờ hành chính, việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được cấp tại các đơn vị VKSND hai cấp. Chú trọng công tác tự kiểm tra của Lãnh đạo đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức để quản lý, đôn đốc trong tổ chức, thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Hình sự: 105 phiên tòa, Dân sự, HNGĐ, Hành chính, KDTM...: 33 phiên tòa

<sup>17</sup> Trong kỳ, đã ban hành hoặc phối hợp liên ngành ban hành 21 văn bản trả lời thỉnh thị, 34 thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tổ chức 3 cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND cấp huyện.

<sup>18</sup> Trong kỳ, đã bổ nhiệm 2 Phó Trưởng phòng; bổ nhiệm 5 Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp; quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 công chức

<sup>19</sup> Trong kỳ, lãnh đạo VKSND hai cấp thực hiện 33 cuộc tự kiểm tra chất lượng hoạt động nghiệp vụ của công chức



Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo viện. Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2028. Thực hiện số hóa 100% hồ sơ vụ án hình sự thụ lý mới kiểm sát xét xử trong kỳ và 100% hồ sơ vụ án dân sự Tòa án đưa ra xét xử<sup>20</sup>; đẩy mạnh việc sử dụng tài liệu số hóa để lưu trữ, trình chiếu, công bố, làm cơ sở tranh luận, đối đáp tại phiên tòa. Phối hợp với Tòa án tổ chức 2 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đến VKSND hai cấp; 70 phiên tòa trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội. Triển khai thực hiện báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy.

Tiếp tục khai thác, vận hành tốt hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành phục vụ hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ hàng tuần, hàng quý, hội nghị trực tuyến toàn Ngành, toàn tỉnh; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các phần mềm quản lý và thông kê án hình sự, dân sự, hệ thống gửi nhận văn bản trong ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo tính bảo mật, liên thông, hiệu quả và tiết kiệm. Triển khai VKSND hai cấp đăng ký tài khoản để thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt tỷ lệ 100%). Tiếp tục sử dụng Chữ ký số để xác thực số liệu thống kê hàng tháng, chứng thực các văn bản liên quan trong công tác kế toán, xây dựng cơ bản, bảo hiểm xã hội...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện; tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, đa dạng về nội dung, phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động của đơn vị; tăng cường thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm. Tuyên truyền pháp luật thông qua việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, công tác tiếp công dân; tổ chức các phiên tòa giả định tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, phòng, chống bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội cho thanh thiếu niên các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn.

VKSND hai cấp tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Chủ động tham mưu cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trong xử lý các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; VKSND huyện Thạch Hà trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cùng cấp ban hành Công điện về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn đánh bạc. VKSND tỉnh chủ trì xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Phát huy trách nhiệm của VKSND trong vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm (Ban chỉ đạo 138), Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389), Ban An toàn giao thông, Hội đồng phối hợp liên ngành về tố tụng hình sự trong trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục

trong đơn vị.

<sup>20</sup> VKSND hai cấp đã thực hiện số hóa đối với 435 hồ sơ vụ án hình sự thụ lý mới kiểm sát xét xử trong kỳ và 212 hồ sơ vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đưa ra xét xử.



pháp luật... tại địa phương.

Tiếp tục chú trọng công tác kiến nghị với chính quyền và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn<sup>21</sup>. Chủ trì xây dựng, ký kết Chương trình và phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tiến hành 82 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Bên cạnh đó, VKSND hai cấp quan tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại các địa phương<sup>22</sup>.

**\* Đánh giá chung:**

Sáu tháng đầu năm 2023, bám sát Chỉ thị công tác của VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh với phương châm “*Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả*”, VKSND hai cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường, công tác kiểm sát trên các lĩnh vực đều đạt kết quả tốt, không có án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, không để xảy ra trường hợp Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; số lượng, chất lượng, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu công tác vượt so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành và tăng so với cùng kỳ năm 2022, như: tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100% (*vượt 2%*); tỷ lệ xác định án trọng điểm đạt 15,4% (*vượt 10,4% so với yêu cầu*); ban hành 5 kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự (*tăng 4 kháng nghị*), trong đó có 4 kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; chất lượng các kháng nghị phúc thẩm đều đảm bảo, được Tòa án chấp nhận 3/3 vụ đã xét xử (*vượt 30%*)... Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục được đổi mới và đẩy mạnh thực hiện. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, công chức, người lao động hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn còn có hạn chế, thiếu sót là: Tiến độ giải quyết một số vụ, việc còn chậm, còn

<sup>21</sup> Sáu tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát đã ban hành 38 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật (tăng 8 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2022)

<sup>22</sup> Đã quyên góp, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn, đô thị văn minh mới với số tiền 83.800.000 đồng gồm tiền và hiện vật (trong đó, VKSND tỉnh thực hiện hỗ trợ xây dựng 01 đường điện thấp sáng làng quê với chiều dài 2100m, trị giá 60 triệu đồng tại thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê; VKSND huyện Hương Khê hỗ trợ xã Hà Linh 5 triệu đồng; VKSND huyện Thạch Hà hỗ trợ xã Thạch Khê và Thạch Liên bằng hiện vật, trị giá 13.800.000 đồng; VKSND TP Hà Tĩnh hỗ trợ 1 công trình “đường hoa thanh niên” cho xã Thạch Hạ trị giá 5 triệu đồng). Vận động công chức, người lao động đóng góp đầy đủ các loại quỹ như: quỹ vì người nghèo, quỹ xã hội công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ry khắc phục thảm họa động đất; nhận đỡ đầu 3 em nuôi ở xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ và phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh (1 em với mức 4.000.000 đồng/năm và 2 em với mức 3 triệu đồng/năm); quyên góp, trao tặng 20.400.000 đồng gồm (tiền và quà) cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (VKS tỉnh: 12 triệu; Can Lộc: 3.900.000 đồng; Lộc Hà: 4.500.000 đồng); trao tặng 250 suất cơm trị giá 7 triệu đồng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh; vận động 19 lượt công chức, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo...



để xảy ra 1 vụ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung<sup>23</sup>.

*Nguyên nhân của hạn chế:* Một số vụ việc có tính chất rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, tổ chức; việc thực hiện giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với một số vụ, việc còn chậm; việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra của một số cơ quan, tổ chức thiếu kịp thời, phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.

Một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ thiếu kịp thời, có sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc.

#### IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Hà Tĩnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị; chú trọng công tác kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động của Ngành. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ.

Trên đây là kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023, VKSND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh./.

#### Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ;
- Lưu: VT, VP.



<sup>23</sup> Vụ Võ Ngọc Bính – phạm tội Giết người (VKS truy tố theo khoản 2 Điều 123 BLHS, Tòa án trả hồ sơ yêu cầu truy tố theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS, VKS giữ nguyên quan điểm, Tòa án xử theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS).